

# มูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย รับมอบโล่เกียรติ

## คุณ กระทรวงยุติธรรม เนื่องใน งานประชุมทาง

### วิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 11

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – มูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนสากล ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ร่วมดำเนินงานกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ผ่านกิจกรรมกีฬาและการเล่นกับเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมาย ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมถึงศูนย์ฝึกฯ 4 แห่งในจังหวัดจริง สมุทรปราการ และนครปฐม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เมื่อเร็ว ๆ นี้ เนื่องใน งานประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 11 “พลิกโฉมกระบวนการยุติธรรม: เสริมสร้างศักยภาพไทยสู่อาเซียน 2558” ทางมูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย โดย มร. เออร์เนสโต ริบัสทิลโล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประจำภูมิภาคเอเชีย นางณัฐฉวี แวดแมน ผู้จัดการโครงการพัฒนาทักษะชีวิต และนายเจิมพงษ์ อมรวิสัยสรเดช ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาทักษะชีวิต เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยเกษม นิตสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ ห้อง Ballroom ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์



มูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ดำเนินงานหลัก 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ที่เน้นกีฬาและการเล่นเป็นเครื่องมือการเรียนรู้สร้างสรรค์ ภายใต้แนวทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะชีวิตแบบองค์รวม เพื่อการพัฒนาและการศึกษาของเด็กและเยาวชน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยังดำเนิน โครงการกีฬาและการเล่นสำหรับผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่า และเยาวชนที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงผู้อพยพไทย-พม่า ผ่านกิจกรรมกีฬาและการเล่นเพื่อให้เด็กและเยาวชนในสภาพแวดล้อมที่ไม่มั่นคง มีแรงจูงใจที่จะศึกษาในโรงเรียนและฟื้นฟูสภาพจิตใจ

มูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิต พร้อมด้วยแนวทางการศึกษาแบบองค์รวม โดยใช้กีฬาและการเล่นเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ในปี พ.ศ. 2555 โครงการของเราได้เข้าถึงเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกระทำผิดกว่า 400 คน

เกี่ยวกับ ไรท์ ทู เพลย์

ไรท์ ทู เพลย์ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศแคนาดา มุ่งเน้นการใช้กีฬาและกิจกรรมการเล่นเพื่อพัฒนาสุขภาพ ทักษะชีวิต และสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคมและอารมณ์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ด้อยโอกาส มูลนิธิไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย จัดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2550 ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กในโรงเรียน เยาวชนกลุ่มเสี่ยง เยาวชนผู้กระทำผิดกฎหมาย รวมถึง เยาวชนผู้อพยพและผู้ลี้ภัยในประเทศไทย โดยใช้กีฬาและการเล่นเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ภายใต้แนวทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะชีวิตแบบองค์รวม

เว็บไซต์ [www.righttoplay.or.th](http://www.righttoplay.or.th)